

**สพม.17 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค.
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 1)**

นำเสนอเมื่อ : 8 ก.พ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี
ตราด) รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 1) เพื่อบรรจุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกตามโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (บรรจุชุดที่ ๑)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (บรรจุชุดที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยบรรจุและแต่งตั้งในอัตราว่างคืนจากผลการเกษียณ
อายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ , หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๗๔
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(บรรจุชุดที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งและวิชาเอกที่จะดำเนินการคัดเลือก

คุณวุฒิปริญญาโท ดังนี้

- ปริญญาโททั่วไป รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น ๑๗,๖๙๐ บาท
- ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ที่มีหลักสูตร
กำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ชั้น ๑๘,๖๙๐ บาท

ตำแหน่ง/วิชาเอกที่รับสมัคร/โรงเรียนที่บรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๒ อัตราดังนี้

- กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเคมี จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งว่างบรรจุและแต่งตั้ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
- กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งว่างบรรจุและแต่งตั้ง โรงเรียนศรียานุสรณ์

/๒. คุณสมบัติ...

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ